



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๘๙

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๘๒๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตามแนวทางที่กำหนด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นไปตามแนวทางและจำนวนอัตราจ้างตามบัญชีจัดสรรดังกล่าว จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้บริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤตตามแนวทางที่กำหนด และตามจำนวนอัตราที่ได้รับจัดสรร หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า จำนวนอัตราตามบัญชีจัดสรรมีจำนวนมากกว่าอัตราที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากรายงานส่งคืนอัตรารว่างจำนวนดังกล่าวภายหลังวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ หรือยังไม่ได้รายงานส่งคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรรอัตรารว่างดังกล่าวให้สถานศึกษาที่ขาดแคลนครูตามความจำเป็น โดยปรับวิธีการจ้างเป็นวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ตามแบบรายงานอัตรารว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่ปรับวิธีการจ้างใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถพิจารณา กำหนดชื่อตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนที่ว่างลงได้ตามความต้องการจำเป็นพื้นฐานและขาดแคลน ภายใต้กรอบจำนวนอัตราที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด หรือตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดชื่อตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ตามแบบรายงานการกำหนดตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน (ดาวน์โหลดจาก QR Code ด้านล่าง) พร้อมส่งไฟล์รูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ employee5638@gmail.com ด้วยอีกทางหนึ่ง



<https://www.shorturl.asia/Ux๑cu>

ดาวน์โหลดแบบรายงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘